



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๒ มูลค่าข่าว ๑๘๘,๓๗๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กรม.ไฟเบียด6.5หมื่นลูกจ้างสพฉ.

- เงินเดือนป.ตรี1.5หมื่นบ.-ต่ำกว่า9พัน
- เห็นชอบร่างกฎหมายนอกระบบ'มศว'

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ ศธ.ขออนุมัติให้ลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง และบุคลากรอื่นๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่จ้างด้วยงบประมาณดำเนินการ จำนวน 65,172 อัตรา มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 โดยวุฒิสภาได้มีมติรับเงินเพิ่มค่าครอง



จาตุรนต์ ฉายแสง

ข้าราชการครูสังกัด สพฐ.ในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการกองทุนการศึกษา หรือโรงเรียนเครือข่ายในภูมิภาคที่มีลูกจ้าง

ตนเอง รวมจำนวนนักศึกษาในโครงการนี้ประมาณ 300 อัตรา

"ครม.ยังเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ... ที่แก้ไขปรับปรุงจากร่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีหลักการสำคัญ อาทิ ปรับเปลี่ยนสถานะภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยกำหนดให้มหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครอง และประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว แต่ไม่ตัดสิทธิที่

จะประกันตนด้วยความสมัครใจ ส่วนรายได้ของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยจะมีรายได้ส่วนหนึ่งจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี ซึ่งเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้ทักให้ และเงินกองทุนที่รัฐบาล หรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน ตลอดจนรายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมาย" นายจาตุรนต์กล่าว

ชีพ รวมเป็นค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพเพิ่มขึ้นรวมเป็นค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ซึ่งสำนักงานประมาณได้จัดสรรงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อรองรับการปรับเงินค่าครองชีพแล้วประมาณ 3,300 ล้านบาท โดยจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555

นายจาตุรนต์กล่าวต่อว่า ครม.ยังเห็นชอบให้ สพฐ.ใช้อัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการเกษียณอายุราชการในทุกปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นไป เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนพระราชทานบัณฑิตครูคืนถิ่น โครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรีเท่ากับจำนวนนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ให้ได้รับการบรรจุเป็น